

## เรียงความชนะเลิศ เรื่อง พลเมืองดี พลเมืองโลก ตามรอยพ่อหลวง

ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์นามว่า ภูมิพล เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนคุ้นเคยและยินดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังๆ ที่ลืมนามาดูโลก ก็ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ชีวิตนี้เกิดมาก็เห็นรูปบนฝาผนังที่บ้าน เป็นรูปของพระองค์ท่าน ไปโรงเรียนก็เรียนเรื่องของท่าน ทำโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน ร้องเพลงก็ร้องเพลงสรรเสริญท่าน ไม่ว่าจะทำอะไร เราจะมีบุคคลคนหนึ่งที่จะเป็นแสงสว่างให้เราเสมอ โดยที่เราไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่า ในวันหนึ่งเราจะอยู่โดยไม่มีพระองค์ท่าน



เมื่อวันนี้อมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน ที่นอกเหนือจากความเสียใจ คือ ทุกคน ต่างหยิบยกคำสอนของพ่อ ความดีของพ่อ การดำเนินชีวิตของพ่อ ขึ้นมาพูดกันใหม่อีกครั้ง หลายคนก็ได้ปฏิญาณตนว่าจะทำความดีตามรอยพระองค์ท่าน จะประหยัด ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีน้ำใจ หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่พอจะทำได้เพื่อถวายความดีให้กับพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย นั่นเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เราทุกคนจะได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิต เพราะท่านไม่เคยให้คำภาวนาใดกับประชาชน แต่พระองค์คือพ่อ ที่พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอ พ่อไม่เคยสอนให้เราพึ่งใคร แต่พ่อต้องการให้เราอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ว่าจะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือ แม้แต่ธรรมชาติก็ตาม พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีวิธีการทำงานไม่เหมือนกษัตริย์องค์ใดในโลก ท่านไม่ได้อยู่ในปราสาทใหญ่โต เพราะในพระราชวัง คือไร่นาที่พระองค์ทรงทำด้วยพระองค์เอง ท่านไม่ได้นั่งบนบัลลังก์ เพราะท่านนั่งบนพื้นดิน ในมือไม่ได้ถือเงินทอง แต่กลับถือแผนที่ เพื่อที่จะเข้าใจความเป็นประเทศไทยให้ได้มากที่สุด พระองค์ใช้เวลา 10 ปีแรกของการเป็นพระมหากษัตริย์ สำรวจปัญหาต่างๆ ด้วยพระองค์เอง จากนั้นก็ได้มีโครงการมากมายกว่าสองพันโครงการ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกๆของท่านทุกคน ฉะนั้นประโยคที่กล่าวว่า อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นลม อยู่เพื่อสังคม อยู่ชั่วนิรันดร์ คงเป็นคำที่สะท้อนในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้เป็นอย่างดี พระองค์ท่านเป็นตัวอย่างของคำว่าพลเมืองดี พลเมืองโลก เพราะทุกสิ่งที่ท่านทำ ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนในประเทศ แต่ต่างประเทศก็ได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของพระองค์ท่าน ทฤษฎีใหม่ๆที่ชาวโลกได้เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติใช้กันอย่างแพร่หลาย ทุกสิ่งที่พระองค์ท่านทำนั้นเป็นอารยะ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือทางออกที่ดีของทุกปัญหา ที่สามารถนำมาใช้ได้กับโลกใบนี้ คำว่าพลเมืองดี ก็ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ยังมีหน้าที่ต่อครอบครัว ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการทำหน้าที่ของ ลูก พ่อ และสามี ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งที่พระองค์ทรงงานหนักมากถึงเพียงนี้ คนไทยทั้งหลาย เราไม่ต้องไปมองหาแรงบันดาลใจที่ไหนไกล คนที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่า การทำดี รู้หน้าที่ และทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้นเป็นไปได้ และมีอยู่จริง นั่นก็คือ ในหลวงของเราเอง

ถึงแม้ในวันนี้ร่างกายของพ่อ จะไม่ได้อยู่กับเรา แต่พ่อจะอยู่ในสายฝน อยู่ในสายน้ำ อยู่ในพื้นดิน อยู่ในสายลม อยู่กับทุกสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้เรา เราทุกคนต้องก้าวไปต่อ เราต้อง ทำ ทำ ทำ ทำตามรอยของพระองค์ท่าน เมื่อดวงพระทัยหนึ่งดับไป ดวงพระทัยดวงใหม่ก็จะถูกจุดขึ้นมา หน้าที่ของเรา คือการทำให้ยุคนี้เป็นยุคโชติช่วงของดวงพระทัยดวงใหม่ คงไม่มีพ่อคนไหน ที่อยากเห็นลูกอ่อนแอและยอมแพ้ ตอนนี่คงถึงเวลาแห่งหน้าประวัติศาสตร์ ที่คนไทยทุกคนจะแสดงให้เห็นว่า คำสอนของพระองค์นั้นเลอค่ามากเพียงใด การกระทำเพียงคำพูดไม่เกิดประโยชน์ คำพูดทำให้คนทั้งโลกเห็นไม่ได้ แต่การกระทำจะทำให้โลกเห็นเราได้ จงไปต่อ จงตามรอยพ่อ จงเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ จงคิดไว้เสมอว่า ก้าวต่อไปของเราคืออะไร เพื่อที่อย่างน้อยจะทำให้พระองค์ท่านได้ยิ้มลงมาจากบนฟ้าให้กับเราทุกคน

นางสาววาสนา สมสุข

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่น 70